



HÃY NGỒI LẠI GẦN NHAU

Nhạc và lời : Vinh Điện



1. Người đem cho nhau, người đem cho nhau bao nhiêu hồn oán, bao nhiêu thê
2. Người nghe tôi đi, người nghe tôi đi, tay người đã giết bao nhiêu anh



lương, đem cho nhau oan khiên đã nhiều rồi, đem cho nhau, cho nhau đón đau cũng nhiều
em, nghe tôi đi quê hương đã quàn quại, nghe tôi đi bao nhiêu đứa con đang lạc



rồi. Người không một mối hay sao, giết nhau ta sẽ được gì hay
loài. Người xin người hãy nghe tôi, xót xa cho thân phận này, xin



ta sẽ không còn gì. Người giết cho ai, ôi người chết cho ai, người
thương cho dân tộc này. Người hãy nghe tôi, xin người hãy nghe tôi, người



chết cho ai, cho độc lập cho hòa bình hay là chết cho tham vọng, cho mưu
hãy nghe tôi xin lại gần nhau một lần, cho trọn kiếp thương nhau hoà, cho suốt



đồ bọn người không tim. Đk. Hãy ngồi lại gần nhau cho nhau xem vết thương trên
đời chẳng còn lo âu.



thân, hãy ngồi lại gần nhau cho nhau nghe đôn đau trong tim. Xin cho nhau cho



nhau thấy ruộng đồng cây khô cỏ dại, thấy một vùng bao la mộ người, thấy xương da đang mục



nát. Hãy ngồi lại gần nhau cho đau thương chết đi trong nhau, hãy ngồi lại gần



nhau cho yêu thương sống trong tim nhau. Xin cho nhau cho nhau thấy nụ cười tin yêu tràn



đây, thấy loài người không ai hận thù, thấy tương lai không còn dài.

Sheet Hãy ngồi lại gần nhau, file .PDF

"1. Người đem cho nhau người đem cho nhau"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Hãy ngồi lại gần nhau của tác giả Vĩnh Điện đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Hãy ngồi lại gần nhau

- Tác giả: Vĩnh Điện

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/2574-hay-ngoi-lai-gan-nhau>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com